



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 28/12, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải,

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố tới dự. **Trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, dự kiến** phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Cả nước đã tập trung phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các căn cứ lớn của nền kinh tế được cải thiện; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 bình quân đạt 6,8%/năm, tốc độ tăng trưởng

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí. Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Ủy trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, truyền đạt hai chuyên đề: Công tác xây dựng Đảng (Khóa XII) và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng; bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước.

P.V



Ảnh minh họa

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Kết nạp hơn 12.000 đoàn viên

Thực hiện đề án "Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2019 - 2023", năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên cho các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố. Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 34 công đoàn cơ sở, trong đó có 32 công đoàn cơ sở có từ 25 công nhân lao động trở lên (vượt 6,6% so với chỉ tiêu), kết nạp 12.047 đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu).



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên.

Ngoài ra, để động viên người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ mỗi đoàn viên mới gia nhập tổ chức công đoàn một mũ bảo hiểm xe máy và hỗ trợ từ 3 - 30 triệu đồng cho mỗi công đoàn cơ sở thành lập mới.

NGUYỄN CƯỜNG

Bàn giao nhà mái ấm công đoàn

Chiều ngày 28/12, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Nhị, thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ).

Chị Nguyễn Thị Nhị là đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Quỳnh Khê, hoàn cảnh khó khăn, bản thân thường xuyên đau yếu, chồng là lao động tự do, thu nhập không ổn định. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã khảo sát hỗ trợ gia đình chị xây dựng căn nhà kiên cố 1 tầng, rộng gần 100m² với tổng trị giá 300 triệu đồng,

(Xem tiếp trang 4)

TRỊNH CƯỜNG

Người anh hùng đam mê với lúa giống

(Xem trang 2)



Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ThaiBinh Seed (người đi đầu) giới thiệu các giống lúa mới.

Hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(Xem trang 3)

Các trường phát động phong trào học tiếng Anh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 28/12, tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN - GDTX trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh trong trường học.

Tại lễ phát động, các nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông và xu thế hội nhập quốc tế. Việc xây dựng môi trường học tập giúp cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy hiệu quả năng lực dạy và học tiếng Anh; khuyến khích giáo viên và học sinh cùng tự học, tự nâng cao trình độ. Để việc dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch học theo từng tuần, từng tháng; đồng thời kết hợp lồng ghép nội dung học vào các hoạt động ngoại khóa.

Cũng tại lễ phát động, các em học sinh được thể hiện khả năng ngoại ngữ và tham gia các trò chơi bổ ích.

DANG ANH

Hội thảo đánh giá, lựa chọn chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý môi trường chăn nuôi trâu, bò

Chiều ngày 28/12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo đánh giá, lựa chọn chế phẩm sinh học phù hợp trong xử lý chất thải chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019 đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, để khôi phục hoạt động sản xuất chăn nuôi, UBND tỉnh đã ban hành đề án "Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo". Để phát triển đàn trâu, bò, yêu cầu then chốt phải xử lý được chất thải trong chăn nuôi bảo đảm không ô nhiễm môi trường. Trước yêu cầu trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành nghiên cứu, thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý môi trường trong chăn nuôi trâu, bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình". Triển khai thực hiện từ tháng 5/2020, đề tài nghiên cứu đã lựa chọn 3 chế phẩm

(Xem tiếp trang 4)

THANH HUỖN